

**CHỈ THỊ**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**  
**về nâng cao năng lực công tác y tế dự phòng,**  
**đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới**

-----

Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác y tế dự phòng và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống y tế dự phòng từng bước được củng cố, năng lực được cải thiện, góp phần ngăn chặn các dịch bệnh nguy hiểm, không để bùng phát dịch bệnh lớn trên địa bàn tỉnh, loại trừ 4 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm; các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe (môi trường, thực phẩm, sức khỏe tinh thần,...) được quan tâm cải thiện. Qua đó, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, trước tình hình mô hình bệnh tật thay đổi nhanh chóng với gánh nặng bệnh tật kép, nhất là khi phải đối mặt với các tình huống y tế khẩn cấp, kéo dài như dịch Covid-19, công tác y tế dự phòng đã bộc lộ những hạn chế như: Năng lực dự báo, cảnh báo sớm, giám sát dịch bệnh chưa tốt; các dịch vụ y tế dự phòng chưa phát triển, chưa thuận tiện cho người dân tiếp cận; công tác quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động tại các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn. Ý thức tự phòng bệnh của một bộ phận người dân chưa cao, chưa chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế.

Nguyên nhân của những hạn chế trên chủ yếu là do một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác y tế dự phòng; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ làm công tác y tế dự phòng chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và chế độ ưu đãi đối với lĩnh vực y tế dự phòng chưa được quan tâm đúng mức; vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về ý thức phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe có lúc, có nơi còn hạn chế.

Để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tiễn hiện nay về công tác y tế dự phòng, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác y tế dự phòng, xác định y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng; đầu tư cho công tác y tế dự phòng là

đầu tư cho sự phát triển bền vững. Đưa nội dung nâng cao năng lực công tác y tế dự phòng vào nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo hằng năm của cấp ủy, tạo chuyển hóa cả về nhận thức và hành động thực hiện công tác y tế dự phòng ở từng địa phương, cơ sở. Phấn đấu đến năm 2025: Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tối thiểu 97% với 12 loại vắc xin; giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi còn 19‰, dưới 1 tuổi còn 13‰. Đến năm 2030, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng duy trì tối thiểu 97% với 14 loại vắc xin; giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi còn 15‰, dưới 1 tuổi còn 10,5‰. Từ năm 2025 trở đi, trên 95% dân số được quản lý sức khỏe; 100% trạm y tế cấp xã thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm; đến năm 2030, cơ bản chấm dứt dịch bệnh AIDS, lao và loại trừ sốt rét.

2. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho y tế dự phòng, y tế cơ sở, tăng tỷ lệ chi cho sự nghiệp y tế dự phòng trên tổng chi cho sự nghiệp y tế. Tranh thủ sự đầu tư về kinh phí, trang thiết bị y tế từ Trung ương và các tổ chức phi chính phủ; đồng thời cân đối, đầu tư từ nguồn ngân sách các cấp và đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội hóa để cải tạo, nâng cấp, xây mới cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế dự phòng, y tế cơ sở. Giai đoạn 2021-2025, ưu tiên nguồn ngân sách đầu tư xây dựng mới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; thành lập Trung tâm Bệnh nhiệt đới thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; nâng cấp, cải tạo, sửa chữa khoa truyền nhiễm thuộc trung tâm y tế các huyện và trạm y tế xã; đồng thời tăng cường đầu tư trang thiết bị y tế để nâng cao năng lực trong hoạt động y tế dự phòng theo hướng hiện đại (như: Xây dựng hệ thống phòng xét nghiệm đủ mạnh, đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, có khả năng phân lập vi rút, giải trình tự gen, phát hiện, xác định nhanh các tác nhân gây bệnh dịch nguy hiểm, xét nghiệm độc chất, hóa chất tồn dư trong thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm, nước sinh hoạt...); khuyến khích, tạo điều kiện cho y tế tư nhân tham gia cung cấp các dịch vụ y tế dự phòng. Tăng mức chi thường xuyên cho y tế dự phòng và trạm y tế cấp xã.

3. Nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác y tế dự phòng, y tế cơ sở; quan tâm tuyển dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ làm công tác y tế dự phòng đủ về số lượng, có cơ cấu, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm phù hợp. củng cố hệ thống y tế thôn, bản; thực hiện tuyển chọn theo hướng nhân viên y tế và dân số có thể kiêm thêm công việc khác ở thôn, tổ dân phố; đào tạo chuẩn hóa theo đúng quy định của Bộ Y tế. Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu đến năm 2025 có 80% lãnh đạo phụ trách lĩnh vực y tế dự phòng và trưởng các khoa, lĩnh vực y tế dự phòng có trình độ chuyên môn sau đại học với chuyên ngành đào tạo phù hợp, đến năm 2030 đạt 100%. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với cán bộ y tế dự phòng, y tế cơ sở. Nghiên cứu xây dựng chính sách của tỉnh về hỗ trợ, thu hút cán bộ làm công tác y tế dự phòng, y tế cơ sở.

4. Nâng cao hiệu quả triển khai các hoạt động chuyên môn y tế dự phòng, trong đó tập trung vào các nội dung: củng cố vững chắc hệ thống tiêm chủng tại tỉnh; tăng cường năng lực hệ thống giám sát, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, đáp ứng nhanh với các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các tình huống khẩn cấp; triển khai lồng ghép các chiến lược can thiệp kiểm soát yếu tố nguy cơ, chủ động sàng lọc, phát hiện sớm bệnh tật, đẩy mạnh công tác quản lý, phòng và điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mãn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người cao tuổi, người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp; quản lý chặt chẽ chất lượng nước sạch...

5. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chú trọng áp dụng và chuyển giao xuống tuyến dưới các kỹ thuật mới; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế nói chung, trong đó có hoạt động y tế dự phòng, y tế cơ sở để phân tích, dự báo kịp thời tình hình dịch bệnh, sức khỏe người dân; hoàn thiện hệ thống số sức khỏe điện tử người dân, tiến tới mọi người dân đều được theo dõi, quản lý sức khỏe, khám và chăm sóc sức khỏe định kỳ.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung và y tế dự phòng nói riêng. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách, quy định về công tác y tế dự phòng và các lĩnh vực liên quan tới sức khỏe. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan, sở, ban, ngành trong triển khai công tác y tế dự phòng.


7. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong xã hội về công tác y tế dự phòng. Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội về nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Phát động phong trào toàn dân rèn luyện sức khỏe, tập thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại; đề cao lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe, tầm vóc và thể lực, nhất là học sinh trong trường học. Tăng cường tuyên truyền để nhân dân hiểu và chủ động thực hiện tốt các biện pháp tự phòng, chống dịch bệnh.


8. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị này bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế. Tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tích cực tham gia phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh và vệ sinh, xóa bỏ các tập tục ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện các chính sách về y tế dự phòng tại các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

9. UBND tỉnh, các huyện ủy, thành ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị này, xong trong quý II năm 2021.

10. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết thực hiện Chỉ thị vào quý II/2023; tổng kết việc thực hiện Chỉ thị vào quý II/2026.

Chỉ thị này được phổ biến đến Chi bộ./. 

Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Văn phòng Trung ương Đảng, (báo cáo)
- Ban cán sự đảng Bộ Y tế,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các cơ quan, sở, ban, ngành tỉnh,
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

